

Số: 1308/LĐLĐ

Lai Châu, ngày 21 tháng 8 năm 2023

Về việc chuẩn bị bài tham luận tại Đại hội XIII
Công đoàn Lai Châu nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Kính gửi:** - Các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh
- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố
- Các Công đoàn Ngành, Công đoàn Viên chức.

Thực hiện Kế hoạch số 328/KH-LĐLĐ, ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để đảm bảo mục đích, yêu cầu của Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 và góp phần vào thành công của Đại hội; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện chuẩn bị bài tham luận tại Đại hội theo các chủ đề được phân công, cụ thể như sau: *(có phân công chủ đề tham luận kèm theo)*

1. Yêu cầu bài tham luận

- Bài tham luận đánh máy không quá 03 trang A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; thời gian tham luận tại Đại hội khoảng 5-7 phút.

- Nội dung tham luận: Viết theo chủ đề được phân công, bám sát Văn kiện Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, không nặng báo cáo thành tích, nêu ngắn gọn thực trạng, thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện các nội dung chủ đề tham luận trong nhiệm kỳ qua; phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Chú trọng nêu cách làm hay, mô hình mới, hiệu quả và các đề xuất, kiến nghị.

- Đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung tham luận cần nghiên cứu kỹ chủ đề. *(Nếu có ý kiến sửa đổi, bổ sung chủ đề, cần đăng ký với Tiểu ban Văn kiện đại hội trước khi chuẩn bị viết bài tham luận; trao đổi trực tiếp với đ/c Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Ban Chính sách pháp luật và QHLĐ LĐLĐ tỉnh để tổng hợp).*

2. Thời gian thực hiện

- Các đơn vị được giao chuẩn bị bài tham luận có trách nhiệm chuẩn bị thật kỹ, thẩm định nội dung bài viết của CĐCS trực thuộc đơn vị mình thông qua tập thể; gửi bài tham luận của đơn vị và bài tham luận của CĐCS trực thuộc về LĐLĐ tỉnh (qua Văn phòng) trước ngày **10/9/2023**.

- Tất cả các bài tham luận phải được thông qua góp ý của Tiểu ban Nội dung LĐLĐ tỉnh và có thể trao đổi lại với các đơn vị để hoàn chỉnh trước khi đưa vào tài liệu Đại hội XIII Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Giao Văn phòng LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp các Ban LĐLĐ tỉnh đơn đốc, thẩm định nội dung bài tham luận, trình Tiểu ban nội dung Đại hội trước ngày **15/9/2023**.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các Ban LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Ban CSPL&QHLĐ, VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lương Xuân Trường



**PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ BÀI THAM LUẬN
TẠI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN TỈNH LAI CHÂU**

(Kèm theo Công văn số 1038/LĐLĐ, ngày 21/8/2023
của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh)

Stt	Đơn vị thực hiện	Nội dung tham luận
1	LĐLĐ thành phố Lai Châu	<ul style="list-style-type: none"> - Việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị Người lao động và công tác đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. - Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp trong lao động sản xuất và xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. (CĐCS trực thuộc)
2	LĐLĐ huyện Tam Đường	<ul style="list-style-type: none"> - Một số giải pháp trong công tác thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn trong tình hình mới. - Công đoàn với việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (CĐCS trực thuộc).
3	LĐLĐ huyện Tân Uyên	<ul style="list-style-type: none"> - Công đoàn với việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia gắn với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong CNVCLĐ và các hoạt động, phong trào thi đua hướng đến đoàn viên, người lao động. - Công đoàn với việc tích cực tham gia công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. (CĐCS trực thuộc)
4	LĐLĐ huyện Than Uyên	<ul style="list-style-type: none"> - Công đoàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. - Công đoàn với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. (CĐCS trực thuộc)
5	LĐLĐ huyện Phong Thổ	<ul style="list-style-type: none"> - Công tác tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. - Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính. (CĐCS trực thuộc)
6	LĐLĐ huyện Sin Hồ	<ul style="list-style-type: none"> - Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

		- Công đoàn với chương trình phúc lợi đoàn viên gắn với việc thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn”. (CĐCS trực thuộc).
7	LĐLĐ huyện Nậm Nhùn	- Công đoàn với việc tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động gắn với việc giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. - Nâng cao vai trò của Ban Nữ công quần chúng gắn với phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. (CĐCS trực thuộc)
8	LĐLĐ huyện Mường Tè	- Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước. - Công đoàn với việc tham gia xóa bỏ hủ tục lạc hậu, gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại. (CĐCS trực thuộc)
9	CĐ ngành Y tế	- Công đoàn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”. - Công đoàn với việc tích cực chăm lo sức khỏe cho CNVCLĐ và việc tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh. (CĐCS trực thuộc).
10	CĐ Viên chức	- Công đoàn với phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo” và “Nói không với tiêu cực”. - Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Công đoàn cơ sở. (CĐCS trực thuộc).
11	CĐ ngành Giáo dục	- Công đoàn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” gắn với việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. - Công đoàn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong cán bộ, công chức, viên chức. (CĐCS trực thuộc).
12	Ban Tổ chức - Kiểm	Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp bảo đảm về số

	tra LĐLĐ tỉnh	lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín,... theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “ <i>Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới</i> ”.
13	Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh	Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ.
14	Văn phòng LĐLĐ tỉnh	Giải pháp về thu kinh phí Công đoàn trong các đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn và thu đoàn phí đối với Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước.
15	Ban Chính sách PL & QHLD LĐLĐ tỉnh	Vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.



